



# HỘI NGƯỜI VIỆT Tỵ NẠN TẠI FRANKFURT VÀ VÙNG PHỤ CẬN



## LỜI TIỄN BIỆT GIÁO SƯ NGUYỄN THANH CHÂU

Kính thưa quý thân bằng quyến thuộc và toàn thể tang quyến của Giáo sư Nguyễn Thanh Châu.

Kính thưa quý quan khách và đồng hương thân hữu tham dự buổi lễ đưa tiễn hương linh của giáo sư Nguyễn Thanh Châu hôm nay.

Trước hết thay mặt hội NVTN tại Frankfurt, chúng tôi chân thành cảm ơn quý Tang Quyển đã ưu ái cho phép chúng tôi được có đôi lời tiễn biệt một vị cố vấn đặc biệt, một hội viên cao niên nhất của Hội chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

### **Kính thưa quý vị**

Cách nay ba tuần vào buổi sáng chủ nhật, có người điện thoại báo tin buồn rằng Giáo sư Châu đã vĩnh biệt hồng trần!... chúng tôi bàng hoàng xúc động, hụt hẫng và ngẩn ngơ từ khi nghe hung tin khắp báo!

Mới 3 tháng trước, theo lời mời tham dự tết Giáp Thìn do 3 hội đoàn tổ chức tại Frankfurt, Giáo sư còn điện thoại cho chúng tôi, để trả lời rằng, vì sức khỏe không được ổn, nên Giáo sư không thể đến tham dự buổi Tết như hằng năm và cảm ơn Hội đã có nhã ý muốn vinh danh Giáo sư trong buổi lễ tết Giáp Thìn nhân dịp Giáo sư được hưởng khánh thọ 100. Lời nói ôn tồn khiêm nhường, từ tốn ấy đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai chúng tôi.

Hình ảnh một cụ già 100 tuổi, cũng là người tỵ nạn cộng sản và đang lưu xứ, GS Châu luôn là một người thông thái, thần trí thật minh mẫn, mẫu mực, hiền hòa, và rất là khiêm nhường; Với sự hiểu biết sâu rộng về lịch sử Việt Nam, Giáo sư đã truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi. Đặc biệt giáo sư Châu là một thành viên sáng lập nên trường Việt Ngữ tại Frankfurt! Giáo sư có tấm lòng và hoài bảo trong việc bảo tồn và phát huy Văn Hóa Việt Nam cho những thế hệ trẻ Việt kế tiếp đang lưu xứ trên xứ người. Đây chính là một tấm gương, mẫu mực cho người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, Hội chúng tôi vô cùng cảm kích và cảm ơn.

Nhớ lại mỗi khi sinh hoạt cộng đồng gặp khó khăn, thì chúng tôi tìm đến tham vấn ý kiến của Giáo sư và nhận sự cố vấn tận tình từ GS Châu. Bao nhiêu việc làm, bao nhiêu kỷ niệm về các cuộc đấu tranh vì Đại nghĩa Dân tộc mà Giáo sư Châu đã cùng tham gia với chúng tôi, đã như một cuốn phim quay chậm trong Tim, trong Trí của chúng tôi.

Chúng tôi vô cùng cảm phục Lòng Ái Quốc của giáo sư Châu, mặc dù cao tuổi nhưng Giáo sư đã cùng với chúng tôi sát cánh bên nhau trong những cuộc biểu tình phản kháng cộng sản Việt Nam, lên án Đảng và ngụy quyền cộng sản Việt

Nam đàn áp, đánh đập và bắt giam đồng bào yêu nước tại Quốc nội. Giáo sư cũng đã thường xuyên có mặt trong hầu hết các cuộc biểu tình đấu tranh chống cộng sản của Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức để đòi Tự do Dân chủ cho Việt Nam.

Ngoài việc trực tiếp tham gia trong các cuộc đấu tranh cùng chúng tôi; Với nick name Thanh Hóa, Giáo sư Châu cũng đã truyền đạt thật nhiều kinh nghiệm đấu tranh cho rất nhiều thành viên trong những diễn đàn thuộc hệ thống Pal Talk toàn cầu! nhất là giáo sư nói về chế độ đê nhất, đê nhị cộng hòa, Tổng thống Ngô đình Diệm, về văn chương kim cổ và hiện tình đất nước!

Gần nhất là Giáo sư Châu đã thuyết trình về hiện tình đất nước, nhân dịp lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 48 vào năm 2023, Giáo sư đã truyền đạt lại những kinh nghiệm đấu tranh quý báu cho các thế hệ chúng tôi. Đây là lần thuyết trình cuối cùng của Giáo sư Châu.



**Kính thưa quý vị,**

**"Sinh Ký Tử Quy!"**

Trong cõi đời tạm bợ này có ai vượt qua được vòng đời **"sinh ly tử biệt"**.

Ở tuổi 101, Giáo sư Châu thanh thản ra đi, để trở thành Người Thiên Cổ! Giáo sư bỏ lại sau lưng tất cả! Đau xót biết bao!

Giáo sư ra đi, để lại niềm đau đớn vô biên, Gia đình mất đi một người Cha kính mến, các cháu mất đi Ông Nội, Ông Ngoại rất kính yêu; Tổ Quốc mất một người trí thức nhiệt thành yêu nước và quả cảm; Cộng đồng NVTN chúng ta mất đi một người Cố Vấn kính yêu! Và cũng là một mất mát lớn lao cho cộng đồng và công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho quê hương.

Chúng tôi thật đau buồn, thương tiếc, vì từ nay vĩnh viễn không còn được gặp lại Giáo sư Nguyễn Thanh Châu, không còn được lắng nghe những lời truyền đạt cùng những kinh nghiệm đấu tranh quý báu của Giáo sư Châu trong cõi đời này!

Giáo sư rời bỏ hồng trần, rời bỏ gia đình, rời bỏ chúng ta không phải là đi vào cõi thâm u sự chết, mà là về Miền Cực Lạc, thăng hoa trong Cõi Niết Bàn vinh quang, sáng lạng.

Xin thay mặt Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận, chúng tôi thành tâm cảm tạ những đóng góp quý báu của Giáo sư Nguyễn Thanh Châu cho cộng đồng NVTN trong vùng; Xin Vĩnh Biệt và cung kính tiễn biệt Giáo sư lên đường, Anh Linh, Thượng hưởng.

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này cùng Tang Quyển của cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Châu.

**Xin Cảm ơn tất cả Quý vị.**

Tang Lễ Tiễn Biệt được cử hành vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ sáu 17.05.2024 tại Nghĩa trang Friedhof Bierstadt, Am Wolfsfeld, 65191 Wiesbaden.